

# วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน   ด่วนที่สุด

ชั้นความลับ -

จาก   ตร.(กง.สงป.)

ถึง   ผู้รับปฏิบัติ   ผบ.ช.น., ภ.๑-๙, ก., ตชด., สตม., ทท., ส., และ ปส.

ผู้รับทราบ   ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ที่ ๐๐๑๐.๒๔๑/๒๖๗๒

วันที่   ๘   สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ สตง. ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง จึงให้กำชับหัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บเงินค่าปรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำเดิมอีก จึงให้กำชับดูแลการปฏิบัติของหน่วยบริหารเงินกองทุนในสังกัด ดังนี้

๑. การจัดเก็บเงินค่าปรับที่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำวันและจัดทำให้เป็นปัจจุบัน

๒. การรับและนำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาให้หน่วยบริหารเงินกองทุนตัดยอดและบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต [www.financecop1.com](http://www.financecop1.com) ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนและนำส่งเงินให้หน่วยเบิกจ่าย เพื่อบันทึกการนำส่งเงินค่าปรับสมทบเข้ากองทุนฯ ในระบบ GFMS ด้วยยอดเงินจำนวนเดียวกันภายในวันสิ้นเดือน

๓. การจัดเก็บค่าปรับและนำส่งรายได้ค่าปรับให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยกระทรวงการคลัง โดยเคร่งครัด

๔. การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เรื่องกำหนดรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งทำให้หลักฐานในคดีมีคุณค่ามากขึ้น และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๕. เจ้าหน้าที่ผู้เบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ ให้จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีภาพรวม เพื่อให้ทราบว่ามิใช่ใบเสร็จรับเงินเล่มใดอยู่ในความรับผิดชอบ และใช้เล่มใดไปแล้วบ้าง

๖. ถ้าหากใช้ใบเสร็จรับเงินค่าปรับไม่หมดในปีงบประมาณ ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้


๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ให้สูญหาย หากเกิดการสูญหายของหลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๘. ให้หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดคู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่เว็บไซต์ กง.สงป. [www.finance.police.go.th](http://www.finance.police.go.th) โดยเลือกหัวข้อ “คลังความรู้” เลือกหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง” และเว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา [www.criminalfund.police.go.th](http://www.criminalfund.police.go.th) เลือกหัวข้อ “เว็บลิงค์” เลือกหัวข้อ “คู่มือเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ หากยังปรากฏข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตามประเด็นดังกล่าวอีก ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นทุกรายไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและแจ้งหน่วยบริหารเงินกองทุนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.

  
(ปิยะ อุทาโย)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๖) พรท.ผบ.ตร.